



## ปัญหาที่ทำท่ายิ่งกว่ารออยู่

นับจากวันที่สถานีวิทยุแห่งชาติ ลงมติ

เอกฉันท์แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ถึงวันนี้ล่วงมา 6 เดือนแล้วกับการกิจของ พล.อ.ประยุทธ์ นำพาไทยทั้งชาติฝ่ามรสุมปัญหาอุปสรรคที่คาดไม่ถึงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ กระนั้นความยากลำบากของปัจจัยภายในจะหนักหนาสาหัสกว่าปัจจัยภายนอก เนื่องจาก “คน” ต่างมีความเชื่อ ความคิด ความรู้ ที่ต่างกัน จนมีอาจหลอมรวมเป็นหนึ่ง ขาดการพินิจวิเคราะห์ รับฟัง ขอมรับ นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขโดยยึดความถูกต้องมากกว่าความถูกต้อง

ผลสำรวจความคิดเห็นของ “นิด้าโพล” เห็นว่า

พล.อ.ประยุทธ์ ทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ค่อนข้างดี-ดีมาก มากถึงร้อยละ 95 เพราะทำงานได้รวดเร็ว เด็ดขาด บ้านเมืองมีความสงบสุขกว่าอดีต มีเพียงส่วนน้อยที่เห็นว่าทำงานไม่ค่อยดี-ไม่ดีเลย เพราะเศรษฐกิจยังคงต่ำ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด สอดคล้องกับ “กรุงเทพโพล” ที่สำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ ประเมินผลงานการบริหารเศรษฐกิจในภาพรวมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่ได้คะแนนเกินครึ่งเล็กน้อยคือ 5.62 จากคะแนนเต็ม 10 แต่ก็ยังสูงกว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้ 4.08 และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ 5.12 ส่วนคะแนนประเมินผลงานตัวนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ ก็ได้สูงถึง 6.62 ส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์ ได้เพียง 3.66

ขณะที่ความคิดเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ต่างระบุ

ตรงกันว่า “ไม่ควรปรับ” แต่มีข้อสังเกตที่มีอาจมองข้ามสมควรนำไปพิจารณา เนื่องจากทั้งประชาชนและนักเศรษฐศาสตร์ เห็นตรงกันว่า การเกษตร ค่าครองชีพ ราคาสินค้า และพลังงาน ล้วนเป็นประเด็นอ่อนไหวจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขมากยิ่งขึ้น ทั้งความเชื่อชาวนา การเปิดกว้างในการทำงาน การใช้แนวคิดใหม่ ๆ มีความเป็นมืออาชีพ เน้นงานเชิงรุกมากกว่ารับ ติดตามความก้าวหน้าและประสานการทำงาน ร่วมแก้ปัญหาที่ทับซ้อนกัน ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาการทำงานที่บีบรัด

เราเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรี

ต่างทุ่มเทแรงกายและแรงใจเกินร้อย เพื่อสะสางปัญหาอุปสรรคที่ค้างคาและเกิดใหม่ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอย่างสุดความสามารถ แต่จากสภาพปัญหาปัจจุบันมีความสลับซับซ้อน เกี่ยวโยงในหลายภาคส่วน อีกทั้งกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ก็มุ่งแต่จะได้ไม่ยอมเสีย หาก 6 เดือนที่ผ่านไปเต็มไปด้วยความยากลำบาก ห้วงเวลาจากนี้ไปยิ่งต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคที่ยากลำบากยิ่งกว่าร้อยเท่าพันทวี หากยังแก้ไขทยอยประดองสมานฉันท์ไม่ตก ท่ามกลางความท้าทายการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ต้องกระทำอย่างระมัดระวังและสร้างสรรค์ มิเช่นนั้นผลสะท้อนย้อนกลับอาจเห็นถึงความคาดหมาย.